



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ฉบับที่ 5

วิธีปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

สืบเนื่องจากการเกิดภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่าประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีความห่วงใยและได้ตระหนักถึงสุขภาพและพละนาถนมายของนักศึกษา บุคลากร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการเรียนการสอนและฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นสำคัญ

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน การสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ในภาวะวิกฤติดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 จึงได้ประกาศวิธีปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เพื่อป้องกันปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2562 ที่เหลือเวลาศึกษาอยู่ ดังนี้

การจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายและภาคปฏิบัติ

1. ให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ผ่านการบรรยาย การสาธิต และการใช้สื่อประสม ในทุกรายวิชาทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นการเรียนการสอนสด (Live) หรือสอนโดยให้นักศึกษาสามารถเรียกดูผ่านไฟล์ภาพและเสียงไว้ล่วงหน้า (On demand) ก็ได้ ทั้งนี้ให้ดำเนินการได้ทันทีแต่ไม่ล่าช้ากว่า วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
2. ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบบรรยายเกินหนึ่งร้อยคนขึ้นไป ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในคาบของรายวิชานั้นๆ ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้สอนอาจจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ก่อนกำหนดเวลาดังกล่าวได้โดยต้องมีการประกาศแจ้งให้นักศึกษาทราบอย่างทั่วถึง
3. การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทุกรายวิชา ให้ผู้สอนดำเนินการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เข้ากับสถานการณ์ โดยให้ครอบคลุมเนื้อหา เป้าประสงค์ และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตาม Outcome based learning อย่างครบถ้วน เน้นการลดหรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เท่าที่สามารถจะดำเนินการได้

4. กรณีที่เกิดปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติ ให้คณบดีของคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้นเป็นผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยสั่งการได้ตามที่เห็นสมควร

การสอบและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

1. สำหรับการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ขอให้ผู้สอนพิจารณาปรับเกณฑ์วิธีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา โดยคำนึงถึงสถานการณ์ประกอบ โดยไม่ต้องคำนึงถึงเกณฑ์ร้อยละ 80 ของเวลาเข้าชั้นเรียน เป็นเงื่อนไขในการมีสิทธิสอบ
2. ขอให้ผู้สอนพิจารณาใช้วิธีการวัดผลด้วยวิธีอื่น ที่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แทนการทดสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกันในพื้นที่แออัดเป็นจำนวนมาก เช่น การใช้รูปแบบการสอบแบบออนไลน์ การนำข้อสอบไปทำนอกห้องสอบ (Take home Exam) การมอบหมายงาน (Assignment) การทำรายงาน (Report)
3. ขอให้ผู้สอนพิจารณาการปรับรูปแบบการวัดผลเป็นการวัดและประเมินผลงานระหว่างเรียนเป็นระยะ หรือพิจารณาจากการส่งผลสำเร็จของงานหรือชิ้นงาน ตามความเหมาะสมของรายวิชา ทั้งนี้ต้องมีการสื่อสารให้นักศึกษาเข้าใจถึงความจำเป็นในการปรับรูปแบบ ปรับเกณฑ์ วิธีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างทั่วถึง
4. กรณีการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (Proposal Examination) การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ (Preliminary Examination) และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปากเปล่า (Oral Defense) สามารถใช้ระบบการประชุมทางไกลแบบออนไลน์ได้
5. กรณีที่เกิดปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติ รวมถึงมีการสอบอื่นใด การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุ ให้คณบดีของคณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้นเป็นผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยสั่งการได้ตามที่เห็นสมควร

หากมีประกาศอื่นใดที่มีเนื้อหาขัด หรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ขอให้ยึดตามประกาศนี้เป็นสำคัญ
จนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2563



(รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี